

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๑๑๖๓



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๘ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่อง เร่งรัดรายงานจำนวนผู้สูงอายุและตรวจสอบการคำนวณช่วงอายุกับอัตราการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และเร่งรัดการรายงานยอดจำนวนคนพิการตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๓๙ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๘๕ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือเร่งรัดการรายงานผลการจัดสรรงบประมาณ พร้อมทั้งกำกับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบจำนวนผู้สูงอายุและตรวจสอบการคำนวณช่วงอายุกับอัตราการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และดำเนินการตรวจสอบบัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพกับข้อมูลในระบบสารสนเทศ การจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหากจำนวนผู้สูงอายุ คนพิการ ไม่ถูกต้อง มีรายได้ที่ไม่ปรากฏข้อมูล แต่มีรายชื่ออยู่ในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิให้รายงานตามแบบรายงานส่งให้จังหวัดภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ และให้จังหวัดรวบรวมแบบรายงานส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ความละเอียดตามอ้างถึง นั้น

เพื่อให้การดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทันต่อระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการ ให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ และเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณงวดถัดไปเป็นไปด้วยความถูกต้องผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ได้รับเงินถูกต้องครบถ้วนทั้งปีงบประมาณ จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อมูลการรายงานจำนวนผู้สูงอายุและคนพิการ ทั้งนี้ หากได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่ครบถ้วนตามจำนวนผู้มีสิทธิให้จังหวัดรวบรวมและแจ้งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ภายในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยเฉพาะในส่วนจังหวัดที่ยังไม่ได้รายงานผลการจัดสรรงบประมาณ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ - ๒ ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดหนองบัวลำภู หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดสรรงบประมาณเพียงพอแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๘.๐๗

(นายโชคชัย เดชอมรธัญ)

รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่ง
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม

โทร. ๐-๒๒๕๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๑ - ๔๑๓๕ โทรสาร ต่อ ๔๑๐๓